



TACC ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน

การขายหอก 7-11 เป็น 30% ใน 5 ปี (62-66)
จากปัจจุบันอยู่ที่ 16%

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คงเป้ารายได้ปี 2562 เดิมโต 15% จากปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,295.58 ล้านบาท จากการทยอยออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่เข้าไปขายในร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงในส่วนของการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven ที่บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์และจำหน่ายสิทธิ์กลุ่ม San-X ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งยังมีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีคาแรคเตอร์การ์ตูน San-X กว่า 100 คาแรคเตอร์ บริษัทฯ ได้ทำการเชิงพาณิชย์อยู่ 4 คาแรคเตอร์ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจคาแรคเตอร์จะเพิ่มเป็น 10% ในปี 2564 จากเดิมที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 4-5% จากความร่วมมือของบริษัทฯ ญี่ปุ่นที่จะร่วมพัฒนาและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับคาแรคเตอร์การ์ตูน San-X ต่างๆ ว่ามีคาแรคเตอร์ใดที่อยู่ในกระแสบ้าง

"ในส่วนของการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ธุรกิจจะคึกคักกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้น และพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มร่วมกับ 7-Eleven เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มเติม รวมถึงกลุ่มสินค้าคาแรคเตอร์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นธุรกิจที่จะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ" นายชัชชวี กล่าวเพิ่มเติม

ขณะที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่ผ่าน มา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 73.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.75% จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 37.17 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่

ที่ 758.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.03 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 611.87 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.42 เท่า

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป (B2C) มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาช่องทางการขายในร้าน 7-Eleven (B2B) เพียงอย่างเดียว โดยคาดว่าจะสามารถผลักดันสัดส่วนช่องทางการขายแบบ B2C เป็น 30% ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566) จากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 16% จากการนำสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองเข้าสู่ร้านค้าต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่สามารถให้ผลตอบแทนกับทางบริษัทฯ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนช่องทางการขายแบบ B2B อยู่ที่ 84%

TPOLY ได้งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ และบริการสาธารณสุข ม.เชียงใหม่ มูลค่า 1,209 ลบ.



นายปฐมพล สวาททรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) TPOLY

เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับงานก่อสร้างใหม่และลงนาม หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) งานก่อสร้างโครงการใหม่ ชื่อ อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมทั้งจัดรถ โดยเจ้าของโครงการ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมูลค่าโครงการ 1,209 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 16 กันยายน 2562 ถึง 26 มีนาคม 2566

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

แม่หมอ ย ภาดพิสดาร

สถานการณ์

แม่หมอ ย ภาดพิสดาร โลกไม่หยุดนิ่ง ไม่เคยหยุดหมุน วัน เวลา เดินไปข้างหน้า ตลอดเวลา สถานการณ์ ก็แปรเปลี่ยนไปกาลเวลา...ปัจจัยหรือสถานการณ์ ความตึงเครียดตะวันออกกลาง (สหรัฐ-อิหร่าน) หลังมีการโจมตีโรงกลั่น 2 แห่งของซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องราว ต้องติดตาม โดยเฉพาะทวีตเตอร์ ทรัมป์...การทวีตแต่ละครั้ง มีผลกระทบต่อโลกทั้งใบ

เศรษฐกิจโลก จะชะลอตัวมากหรือน้อยกว่าที่คาดไว้หรือไม่ แม่หมอ ย ก็ขอให้ นักลงทุน ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ประหยัด อดออม เลือกเล่นหุ้นที่มีพื้นฐานและ รู้จักอุปนิสัยของตัวหุ้น จะดีที่สุด ยุคนี้ไม่ต้องหวังให้มาก ถ้าไปพอเพียง ก็ชื่นใจแล้วคะ

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,663.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด หรือ 0.06% มูลค่า การซื้อขาย 73,344.07 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 693.75 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 106.74 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 886.13 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,686.62 ล้านบาท

ข่าวดัง ข่าวใหญ่ ตลาดหุ้น คงไม่พ้นเรื่องราวของ **พิชญ์ โพธารามิก** ที่

ถูก ก.ล.ต. เปิดเผยมการดำเนินคดีด้วยมาตรการ ลงโทษทางแพ่ง พิชญ์ โพธารามิก และ เกริก ไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น บมจ. จัสโมน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) โดยเรียก ให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์ รวม 59.10 ล้านบาท งานนี้พิชญ์ ชำระค่าปรับ ทางแพ่งเป็นเงินจำนวน 32,650,173.75 บาท และ ชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่พึงได้ รับเป็นเงินจำนวน 26,120,139 บาท รวมเป็นเงิน

จำนวน 58,770,312.75 บาท ส่วน เกริกไกร ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจำนวน 333,333.33 บาท

ตอนนี้ พิชญ์ โพธารามิก ก็ลาออกจากผู้บริหาร **JAS-MONO** เรียบร้อย แล้ว งานนี้ทั้ง JAS-MONO ก็ออกมายืนยัน การลาออกของ พิชญ์ โพธารามิก เชื่อ ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของ บริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

พอมดหมอ ดินแดน **ว. ไทเบิ้ล** ทำนาย ทายทัก ประชุมเฟดหัน ดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์นี้ พร้อมเฝ้าระวังเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่น

น้ำมันซาอุดีอาระเบีย ขยายผลสู่ภาวะสงครามส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวน มากขึ้น แนะนำให้หุ้นพลังงาน ชู TOP - SPRC - ESSO-PTTEP - PTT ส่วน กลยุทธ์ลงทุนทองคำแนะนำขายทำกำไรหลังทราบผลการประชุมเฟด

PYLON ประเมินผลงานครึ่งปีหลังโตต่อ จัดทัพเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องมือก่อสร้าง ลุยประมูลงานใหม่ หลังตุนงานในมือแล้วกว่า 1,500 ลบ. และ คาดการณ์ต้นปีหน้า Backlog จะขยับแตะ 2,000 ลบ. จากโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ ทอยออกมากต่อเนื่องในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงปี 2563 และปี 2564 ส่งผลให้ ทั้งภาครัฐและเอกชน รับอานิสงส์ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโชว์ผลงานงวด 6 เดือน โยกกำไรสุทธิ 125.20 ลบ. โตกว่า 22% จากรายได้ 690.59 ลบ.

3 ปีก็อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ **ILM** กฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ-เอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ-กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มี กำไรสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 2,426 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2562 เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ ส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ILM ได้เปิดให้บริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาใหม่ที่จันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงาน ILM ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้ เป็นต้นไป

โฮมโปร ขนทัพสินค้าเรื่องบ้านกลุ่ม Home Improvement ช่วยเหลือผู้ ประสพภัยน้ำท่วม รองรับความต้องการการฟื้นฟู และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย จับมือพันธมิตรอัดแน่นสินค้าและบริการ พร้อมโปรโมชันสุด คุ่ม อาทิ สินค้า Home Improvement กลุ่มเครื่องฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ สีและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กันน้ำ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ลดสูงสุด 50%, สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ลด สูงสุด 45%, สินค้าปั๊มจุ่ม สายส่งน้ำ สายยาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และถังน้ำมัน ลด สูงสุด 30% และสินค้าอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย

การจัดแคมเปญลดราคาในครั้งนี้ โฮมโปรเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ และรองรับความต้องการของลูกค้าในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ด้วยความครบครันของสินค้าและบริการเรื่องบ้าน ซอปลินค้าได้แล้ววันนี้ที่ โฮมโปร และเมกาโฮม ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ - 30 กันยายน 2562 หรือที่ www.homepro.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1284

TACC เร็งร่า ครึ่งปีหลังโตกระฉูดผลงานทุบสถิตินิวไฮต่อเนื่อง พร้อมเดิน หน้าออกเครื่องดีมรสชาติใหม่เสิร์ฟในร้าน 7-Eleven ได้แก่ เครื่องดีมเย็นในโกกดและ All Cafe' พร้อมเปิดตัวคาเฟ่เตอร์ใหม่ของไทย "หมาจ๋า" คาดได้รับความสนใจเช่น เคย ฟาก "ชัชชวี วัฒนสุข" ประธานกรรมการบริหาร เผยได้ผลกระทบภาษีความหวาน รอบใหม่ หลังปรับสูตรแล้ว มันใจรายได้ปีนี้โตตามเป้าหมาย 15% จากปีก่อน



บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.ธนชาต : **PSL** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **AEONTS** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 260.00 บ.

บล.เคจีไอ : **COM7** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **INGRS** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : **SVI** แนะนำ ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ.



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)"

